



ข่าวเด่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายสัปดาห์

วันที่ 15 - 19 เมษายน 2562

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สามบริษัทผลิตเสื้อผ้าแบบวีแกน (Vegan) และเสื้อผ้าแบบยั่งยืน



ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เทรนด์วีแกน (Vegan) กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งวีแกนคือประเภทหนึ่งของคนทานมังสวิรัตที่ไม่บริโภคอาหารใด ๆ ก็ตามที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ นม เนย ไข่ ซีส น้ำผึ้งและเจลาติน หรือในกรณีที่เคร่งครัดมาก ๆ จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มาจากสัตว์หรือทดลองกับสัตว์เลย ตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางหรือครีมบำรุงต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ชาวสวิสยังหันไปใส่เสื้อผ้าแบบยั่งยืน ซึ่งหมายถึงเสื้อผ้าที่ผ่านการผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสิทธิของแรงงาน ถือเป็นเทรนด์ที่กำลังฟื้นขึ้นมาใหม่ ในขณะนี้บริษัทสวิส 3 บริษัทที่จำหน่ายเสื้อผ้าในหมวดหมู่นี้ โดยทั้งสามบริษัทดำเนินธุรกิจแบบ Crowdfunding ซึ่งเป็น การระดมทุนรูปแบบหนึ่งจากฝูงชนในจำนวนไม่มาก เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจผ่านเว็บไซต์กลาง

หนึ่งในบริษัท Crowdfunding คือแบรนด์ของนาย Niklaus Schneider นักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้ออกแบบเสื้อยืดที่ไม่ใช้วัสดุจากสัตว์หรือมีการทดลองกับสัตว์ ส่วนใหญ่แล้วเสื้อยืดธรรมดา มักจะมีส่วนประกอบของขนสัตว์เพื่อความสวยงามและความคงทนของการใช้ทำงาน



ข่าวเด่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายสัปดาห์

วันที่ 15 – 19 เมษายน 2562

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

สำหรับเสื้อยืดของนาย Niklaus Schneider จะเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติจากเส้นใยสังเคราะห์อย่างเดียว นอกจากนี้ นาย Niklaus Schneider ยังบริจาคกำไรที่ได้อีก 10 % ให้แก่องค์กรพิทักษ์สัตว์ของสวิตเซอร์แลนด์

Moya Kala เป็นอีกแบรนด์เสื้อผ้าวีแกนน้องใหม่ที่ผลิตเสื้อชุดชั้นในคุณภาพสูงและมีคุณธรรม โดยคอลเลคชั่นเสื้อผ้าของ Moya Kala จะไม่มีการโฟโต้ชอปนางแบบและโชว์ส่วนโค้งรวมถึงผิวพรรณของนางแบบตามความเป็นจริง

บริษัทสุดท้าย ได้แก่ Diffair เป็นแบรนด์ผลิตเสื้อผ้าโดยคำนึงถึงศีลธรรมสำหรับแรงงานและสัตว์ เสื้อผ้าของ Diffair จึงไม่มีการใช้ส่วนประกอบใด ๆ ที่ทำจากสัตว์

ทั้งบริษัท Moya Kala และ Diffair ได้แนะนำวิธีการซักและดูแลเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีและอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ซักเสื้อผ้าหากไม่จำเป็น การลดอุณหภูมิน้ำในเครื่องซักผ้าให้ต่ำลง การตากผ้าแทนการอบผ้า การใช้เตารีด และบริการซักแห้ง เท่าที่จำเป็น เป็นต้น

ที่มา

www.nau.ch